

**กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การจัดงาน Medical Book Day”**  
**โดยชุมชนแนวปฏิบัติ กลุ่มคนใกล้หมอ**

**วัน เวลา สถานที่**                      วันพุธที่ 23 มกราคม 2551 เวลา 14.00 – 16.00 น.  
 ณ ห้องประชุม 0514 ชั้น 5 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**ผู้เข้าร่วมกิจกรรม**

นางไพจิตร ลีอังกุลเสถียร	ประธานชุมชน	
นางสดศรี กันทะอินทร์	คุณอำนวย	
นางชมพูนุช บุญญวรรณ	คุณกิจ	นายนิรันดร์ อรุณวิไล                      คุณกิจ
นางสาวเพียงขอบฟ้า อินทร์สัน	คุณกิจ	นายคนองเดช ลินธญา                      คุณกิจ
นายชัยรัตน์ ศิริเมฆ	คุณกิจ	นางพรรณเพ็ญ มีชำนาญ                      คุณกิจ
นายสุรชาติ สุวรรณ	คุณกิจ	นายยงยุทธ เรืองศักดิ์                      คุณกิจ
นางสาวรำไพ ชื่นมนุษย์	คุณกิจ-คุณลิขิต	

**จุดประกายการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน**

ชุมชนคนใกล้หมอ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มีการเก็บแต้มสะสมประสบการณ์ในงานระดับคณะจากเวทีงาน Medical Book Day ผ่านพ้นมาถึงปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งการจัดงานทุกครั้งสมาชิกของชุมชนฯ เป็นกำลังสำคัญที่ร่วมช่วยเหลือดำเนินงาน ประสานงาน และร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา จนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นและมุ่งหวังของผู้บริหารที่สนับสนุนให้กิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องต่อไป และด้วยความเห็นพ้องร่วมกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ ชุมชนแนวปฏิบัติ คนใกล้หมอ พิจารณาว่าเหมาะสมให้ กิจกรรมการจัดงาน Medical Book Day เสริมสร้างแนวทางแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กลมกลืนไปกับภาระงานของชุมชนคนใกล้หมอ

ประธานชุมชนจึงให้สมาชิกที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดงานแต่ละด้านได้มีโอกาสมาเล่าสู่กันฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในงานแก่เพื่อนสมาชิกในวันนี้

**แหล่งให้ข้อมูล**

ฝ่ายดำเนินงาน, ฝ่ายพิธีการ, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายสถานที่, ฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม, ฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ และฝ่ายประเมินผล

ประเด็น	เรื่องเล่า/ความคิดเห็น/ข้อเสนอ	แหล่งข้อมูล	แนวทางแก้ไข
คนรับผิดชอบงานด้าน	ส่วนตัวได้รับมอบหมายเป็นคณะทำงาน แต่มีหน้าที่ปฏิบัติงานบริการล่วงหน้าของห้องสมุด ห่วงต้องดูแลงานทั้ง 2 ส่วน	ฝ่ายสถานที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดแบ่งลำดับความสำคัญในหน้าที่ งานที่มีคนสามารถรับอยู่แทน ให้หาคนแทน เช่น การอยู่เวร</li> <li>- ครั้งต่อไป ขอความร่วมมือคณะทำงานทุกคน สละเวลาช่วยเหลืองานเต็มที่</li> </ul>
การกำหนดวันที่จัดงาน	วัน เดือน ช่วงเวลาที่กำหนดจัดงานต้องชัดเจนแน่นอน โดยต้องเช็คเข้าช้อนกับงานต่าง ๆ ในปฏิทินกิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ และ/หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือไม่	ฝ่ายดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบุจัดในสัปดาห์ถัดจากงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>

ประเด็น	เรื่องเล่า/ความคิดเห็น/ข้อเสนอ	แหล่งข้อมูล	แนวทางแก้ไข
กิจกรรมการจัดบรรยาย	ขอให้เสนอชื่อ/ระบุจำนวนวิทยากรที่แน่นอนได้ เนื่องจากจะมีผลในการกำหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจกรรมบรรยาย	ฝ่ายดำเนินงาน	-
ปัญหาการดูแลควบคุมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ	เสนอเพิ่มเติมฝ่ายการเงิน โดยมีบรรณารักษ์เป็นประธานคณะทำงาน	ฝ่ายดำเนินงาน	- ครั้งต่อไป แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
ชื่องานที่สื่อความหมายชัดเจน	การขยายวงกว้างสู่กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะนักศึกษาแพทย์ อาจารย์แพทย์ และประเภทหนังสือที่จัดจำหน่ายภายในงาน จากเดิมเน้นหนังสือทางการแพทย์เป็นหลัก แต่ต่อมาได้เพิ่มเติมให้มีหลากหลายสาขา/ประเภท คณะทำงานเสนอขอพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่องานจาก Medical Book Day มาเป็น Suandok Book Day	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	- ยังไม่มีการลงมติเห็นชอบชัดเจน จะมีการพิจารณาต่อไป
การกำหนด Theme ของกิจกรรมบรรยาย	หัวข้อที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน ได้แก่ แพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาพื้นบ้าน	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	-
พันธมิตระดับหัวหน้าฝ่าย/งานภายในคณะแพทยศาสตร์	การจัดงานจำเป็นต้องได้รับการยอมรับและเห็นความสำคัญจากหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะ เพื่อจะเป็นช่องทางให้ได้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ดีๆ และช่วยให้การจัดงานครั้งต่อไป มีความราบรื่น เรียบร้อยหรือเกิดอุปสรรคน้อยที่สุด	ฝ่ายดำเนินงาน	- หัวหน้างานห้องสมุด นำเสนอผลสรุปการจัดงาน Medical Book Day ในที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย/งานคณะแพทยศาสตร์
VDO, เทปบันทึกเสียง การบรรยาย	มีผู้สนใจสอบถามและต้องการจำนวนมาก ซึ่งงานโสตทัศนศึกษาของคณะฯ ทำการบันทึกและส่งมอบมาให้ห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้มีรับผิดชอบดูแลการให้บริการดังกล่าว	ฝ่ายดำเนินงาน	- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขอหมวดบริการโสตทัศนวัสดุ ชั้น 8 สำเนาจำนวน 5 แผ่น/เรื่องไว้ให้บริการที่หน่วยบริการ ชั้น 6 ผู้ใช้บริการที่ต้องการสำเนาให้ติดต่อยืมนำไปสำเนาเอง - ได้มีการขออนุญาตเผยแพร่จากทางวิทยากรผู้บรรยายแล้ว

ประเด็น	เรื่องเล่า/ความคิดเห็น/ข้อเสนอ	แหล่งข้อมูล	แนวทางแก้ไข
สื่อประชาสัมพันธ์งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้เพิ่มพื้นที่ติดป้ายผ้าประชาสัมพันธ์มากขึ้นกว่าจากครั้งก่อนๆ ได้แก่ ภายในมหาวิทยาลัย 3 ป้าย, คณะในฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ภายในคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งการใช้โปสเตอร์ และ แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์</li> <li>- การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายซึ่งมีจำนวนมากมายในครั้งนี รับทราบจากผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุคลื่น AM</li> </ul>		-